

Khi được nhắc nhở là phải sống cần kiệm, đừng

hoang phí khi xài điện, gas, nước, xăng nhớt, giấy bút, mực in, văn phòng phẩm, quần áo, giày dép ... có người lý sự như thế này:

- *“Chúng ta xài càng nhiều thì nền kinh tế càng phát triển và xã hội càng ngày càng phồn thịnh... Vì thế cho nên ta càng phải khuyến khích người ta xài nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu”*
- *“Tôi có tiền thì tôi cứ xài cho thoải mái, tội gì mà phải dè sẻn, tại sao tôi lại phải tính toán từng li từng tí như vậy? Có biết sống đến mai không mà để củ khoai làm giống?”*
- *“Đời tôi đã cực khổ nhiều rồi cho nên bây giờ phải xài cho đã, xài ... trả thù, bù lại những lúc thiếu thốn, cơ cực và làm than...”*
- *“Qua tới Mỹ rồi mà cứ sống tiết kiệm, cứ tằn tiện y như hồi còn ở bên Việt nam vậy! Người ta biết được người ta sẽ chê cười cho!”*

Bạn thấy sao? Tôi thấy những lý luận trên chả hợp tình hợp lý chút nào cả! Bạn cứ lên internet làm một cuộc nghiên cứu ngăn ngừa đi thì sẽ biết ngay! Trong mười mấy năm vừa qua, từ sau vụ khủng bố 911, thì tất cả mọi cơ quan, các văn phòng, các công xưởng, nhà máy ... của tư nhân cũng như của chính phủ tại Hoa Kỳ này, đã và đang vận động và nỗ lực thực hiện chế độ thắt lưng buộc bụng, sống tiết kiệm, và chất chiu nhiều bao nhiêu có thể để cứu vãn nền kinh tế đang tuột dốc không phanh không thắng này đây! Bạn cứ mở computer ra check thử đi thì sẽ thấy! Người người cần kiệm, nhà nhà tiết kiệm, bang bang dè sẻn, dành dụm ... đấy chứ không phải lúc nào cũng sang như ... Mỹ đâu, chuyện đó xưa lắm rồi Diễm ơi!

- Các công sở chính phủ, các công ty, nhà máy, các trường tiểu, trung và đại học ... khuyến khích và nhiều nơi ra những quy định bắt buộc các nhân viên làm việc ở các văn phòng trong việc tiết kiệm khi xài giấy mực, tắt điện, tắt nước, máy photocopy và computers ... khi ra khỏi văn phòng, khi hết giờ làm việc.
<http://www.southwestreviewnews.com/main.asp?sectionID=62&SubSectionID=128&ArticleID=1184>
- Các phi trường, các nhà vệ sinh công cộng, các cơ xưởng, nhà máy ... được khuyến khích tiết kiệm điện,



Cần Kiệm!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net

giấy và nước bằng cách lắp ráp những bóng điện tiết kiệm năng lượng (LED lights), hệ thống tắt điện tự động, hệ thống sấy khô tay (Hand Dryer), Dual Flush System, Gray Water system...

<http://www.wateruseitwisely.com/100-ways-to-serve/index.php>

- Chính quyền của các tiểu bang như California, Texas, Oregon, Louisiana ... liên tục khuyến cáo dân chúng về nạn hạn hán đang hoành hành, và kêu gọi mọi người, mọi gia đình, mọi



cơ quan, công xưởng tiết kiệm nước và điện tối đa, đặc biệt là trong mùa hè.

http://www.woodtv.com/dpps/news/national/south/TX-water-conservation-bill-heads-to-governor_3818368
<http://governor.state.tx.us/news/speech/11996/>

Như vậy thì việc xài điện nước, giấy mực, máy in, computer, xăng nhớt, văn phòng phẩm, quần áo, giày dép ... một cách xả láng, một cách hoang phí, xài cho đã, cho nhiều ... không phải là giúp cho nền kinh tế tiến lên, mà ngược lại!

Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta là phải biết tiết kiệm, không được phung phí đấy! Bạn không tin hả? Mời bạn mở Tin Mừng của thánh Mát-thêu, Mác-cô, Luca, nhất là trong Tin Mừng của Thánh Gio-an ra đọc đi thì sẽ thấy! Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nuôi năm ngàn người, sau khi dân chúng được ăn no nê, người ta đều thu lượm những mảnh bánh vụn lại đấy! Thánh Gioan ghi lại rất rõ rằng Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ rằng: *"Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi"* (Ga 6:12).

Bạn cứ nghĩ thử mà xem, Ngài đã làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá cho hàng ngàn người ăn thoải mái như vậy, đáng lý ra những mảnh vụn thì vứt bỏ đi chứ thu lại mà làm gì? Thế nhưng Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ phải biết sống tiết kiệm, phải thu lại những mảnh vụn của bánh chứ không vứt bỏ, không hoang phí!

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi phải sống cần kiệm, không được phung phí những tài nguyên thiên nhiên, những của cải vật chất, từ nước cho đến cây cối thiên nhiên, giấy sách, bút mực, điện đóm ... Và tất cả những tài nguyên đó là những món quà mà Thiên Chúa tặng cho con người, thì bạn và tôi hãy nhớ, chúng mình cần phải sống cần kiệm, điều độ, chừa mịch, không nên phung phí những món quà quý giá của Thiên Chúa.

Thay cho lời kết, tôi xin đề nghị với bạn vài việc sau đây:

- Vào website này để học 100 cách để tiết kiệm nước <http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/index.php>
- Khi ra khỏi phòng, khi đi ra khỏi nhà, bạn hãy tắt đèn, tắt quạt, và điều chỉnh máy lạnh, máy sưởi lại, đừng để hoang phí điện. Đây là 20 cách bạn có thể áp dụng để tiết kiệm điện. <http://www.ecomall.com/greenshopping/20thin gs.htm>
- Đi ngủ sớm, thường xuyên tập thể dục, thể thao, tránh ăn quá mặn, đừng ăn quá ngọt, nhất là đừng đam mê rượu chè, cờ bạc, thuốc sái, trai gái, phim ảnh xấu ... Làm như vậy là bạn đang sống tiết kiệm, không hoang phí sức khỏe, thời giờ và tiền bạc của Chúa ban!
- Làm việc, học hành và lao động có giờ giấc, có chừng mực, đừng học hành cũng đừng lao động cố quá. **Cố quá = Quá cố** đấy! Chúa ban cho bạn và cho tôi ai cũng có 24 tiếng một ngày, hãy dùng thời giờ cho khôn khéo, ngủ nhiều làm ít, hay làm nhiều ngủ ít, đều là những kiểu hoang phí tài sản của Thiên Chúa! Không ổn đâu!

Cuối cùng, xin bạn đừng quên, mọi người trên thế giới này, dù là trắng hay đen, vàng hay đỏ, giàu hay nghèo, giỏi hay dở ... mỗi người chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên; bởi vì sau khi tạo dựng nên vũ trụ này, Thiên Chúa đã phán: *"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất"* (St 1:28). Hoang phí và tàn phá những tài nguyên thiên nhiên là việc phải tránh và không được phép làm! Ráng sống cần kiệm một chút, rồi sau đó chia sẻ cho những người xung quanh những gì chúng ta tiết kiệm được bạn nhé!